

สรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนเนนิพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงเรียนเนนิพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

๑. กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ เขตสุจริต เพื่อให้ข้าราชการ และโรงเรียนเนนิพิทยาคม ทุกคนได้รับการกระตุ้นให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ทุกครั้งที่มีประจำเดือน

๒. กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนเนนิพิทยาคม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา-นักเรียนโรงเรียนเนนิพิทยาคม ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ปลุกฝังค่านิยม จิตสำนึก ปลุกกระแสสังคม
สร้างการรับรู้ของครูบุคลากรทางการศึกษา-นักเรียนโรงเรียนเนนิพิทยาคม ต่อการต่อต้านการทุจริต พร้อมสร้างค่านิยม
การทำหน้าที่ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทุจริต

๓. การลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติ ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่

๔. การปลุกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานประหยัดพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ซื่อสัตย์ คุ่มค่า และไม่นำพลังงานของโรงเรียนไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

๕. การกำหนดการแต่งกายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนนิพิทยาคม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร



กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในโครงการโรงเรียนสุจริต





กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ในโครงการโรงเรียนสุจริต





กิจกรรมเข้าร่วมอบรมต่อต้านการทุจริต





การมอบของที่ระลึกและการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวันคล้ายวันเกิด





มอบกระเช้าสวัสดิ์ดีปีใหม่ผู้นำ ผู้อาวุโสในชุมชน และตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี





ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนของทุกปี





ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษากล่าว ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ก่อนการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง

